

Số: **2260** /DVN-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **04** tháng **4** năm 2023

V/v cổ phiếu OIL bị đưa vào diện cảnh báo

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-SGDHN ngày 20/3/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đưa cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP vào diện cảnh báo với lý do “Báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ từ 03 năm liên tiếp trở lên”, quyết định có hiệu lực kể từ ngày cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo là ngày 23/3/2023.

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Quy chế đăng ký và quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết, ban hành kèm theo quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) xin báo cáo giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau:

I. Giải trình nguyên nhân:

Trên Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất của PVOIL năm 2022 có 3 ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên với nội dung chính như sau:

1. Khoản đầu tư của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB – là công ty liên kết của Tổng Công ty) với giá trị là 272.716.534.896 đồng tính đến ngày 31/12/2022. PVB đã được đề nghị xem xét phương án giải thể, phá sản theo quy định pháp luật theo Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ. Dựa trên thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ các thông tin về những thay đổi trong phần vốn góp của Tổng Công ty vào tài sản thuần của PVB sau ngày mua khoản đầu tư đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty hay không.

2. Khoản phải thu khác từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với số tiền là 169.785.513.359 đồng tính đến ngày 31/12/2022. Số dư phải thu khác này liên quan đến khoản thu hồi lỗ lũy kế đến ngày 18 tháng 5 năm 2011, là thời điểm Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC - Công ty con của Tổng Công ty) chính thức chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Khoản phải thu này phát sinh từ việc xác định phần vốn Nhà nước tại PETEC tại ngày 18 tháng 5 năm 2011 nhưng đến nay vẫn chưa được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Dựa trên thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị ghi sổ của khoản phải thu khác nói trên tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty hay không.



Handwritten signature in blue ink.

3. Giá trị của các lô đất của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn - công ty con của PVOIL) theo nguyên giá tài sản cố định vô hình tại ngày 31 tháng 12 năm 2022 với tổng số tiền là 29.702.935.030 đồng. Tuy nhiên, PVOIL Sài Gòn chưa được cấp quyền sử dụng đất, chưa sang tên hoặc quyền sử dụng đất đã hết hạn nhưng chưa được gia hạn chứng nhận quyền sử dụng đất. Dựa trên thông tin hiện có, đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về quyền sử dụng và thời gian sử dụng các lô đất này tại ngày 31 tháng 12 năm 2022. Do đó, không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh số liệu này trên báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty hay không.

Thực tế, các điểm kiểm toán ngoại trừ nêu trên là những vấn đề xảy ra từ trước khi cổ phần hóa PVOIL. Các vấn đề này đã tồn tại trên BCTC của PVOIL ngay từ khi bắt đầu chuyển hoạt động sang mô hình công ty cổ phần (01/8/2018). Mặc dù trong thời gian qua, PVOIL đã có nhiều nỗ lực để giải quyết, xử lý các điểm tồn đọng nêu trên, tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan liên quan đến cơ chế, chính sách của nhà nước nên các vấn đề này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cụ thể:

Về Điểm ngoại trừ số 1:

Đây là khoản đầu tư góp vốn của PVOIL vào Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB) - công ty liên kết do PVOIL sở hữu 39,76% vốn điều lệ để xây dựng nhà máy Nhiên liệu sinh học (NLSH) Phú Thọ, thực hiện “*Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025*” được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20/11/2007. Dự án được khởi công xây dựng từ năm 2009, đến 2013 thì dừng thi công do phát sinh vướng mắc, tranh chấp về hợp đồng giữa PVB với nhà thầu chính của dự án.

Dự án Nhà máy NLSH Phú Thọ nằm trong số 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương được xử lý theo “*Đề án xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương*” ban hành kèm theo Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 1468). Mặc dù, PVOIL đã hết sức nỗ lực chỉ đạo người đại diện vốn tại PVB triển khai các giải pháp xử lý dự án theo Đề án 1468 và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tuy nhiên đều không đạt kết quả mong muốn. Do đó, Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ thuộc PVB đã được cấp thẩm quyền đề nghị xem xét phương án giải thể, phá sản theo quy định pháp luật.

Do dự án Nhà máy NLSH Phú Thọ vẫn trong tình trạng dở dang, chưa được nhà thầu bàn giao cho chủ đầu tư và công trình xây dựng chưa được nghiệm thu, quyết toán nên chưa ghi nhận tăng tài sản liên quan Dự án trên sổ sách kế toán nên PVB chưa ghi nhận lỗ phát sinh từ Dự án này.

Trong quá trình lập hồ sơ quyết toán cổ phần hóa, PVOIL đã có văn bản trình các cơ quan quản lý đề xuất được xác định lại khoản đầu tư này về mức 0 đồng khi thực hiện quyết toán cổ phần hóa; đồng thời, trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản dự án, nếu có phát sinh thu hồi từ thanh lý tài sản tại PVB, PVOIL sẽ nộp toàn bộ về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay, PVOIL vẫn chưa nhận được hướng dẫn của cơ quan chức năng.

33057
NG CỘNG
TIẾT
CÔNG TY
T.T.P

Handwritten signature

Về Điểm ngoại trừ số 2:

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) - CTCP có vốn điều lệ là 2.600 tỷ đồng, do PVOIL nắm giữ 94,55% vốn điều lệ (PVOIL nhận chuyển nhượng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam từ tháng 3/2013). PETEC được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước theo hướng dẫn của Nghị định 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chuyển DN 100% vốn nhà nước thành CTCP, hoàn thành các thủ tục cổ phần hóa và chuyển sang hoạt động dưới hình thức CTCP từ ngày 18/5/2011, đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán cổ phần hóa.

Việc chậm phê duyệt quyết toán cổ phần hóa PETEC xuất phát từ việc phân vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang CTCP (ngày 18/05/2011) giảm so với thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa (ngày 30/6/2010) do PETEC kinh doanh thua lỗ. Theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, khoản lỗ này sẽ được xử lý khi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt quyết toán cổ phần hóa PETEC.

Về phía trách nhiệm của PVOIL/PETEC, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo các quy định của Nhà nước về quyết toán cổ phần hóa, trình các cơ quan quản lý có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Đồng thời, PVOIL/PETEC cũng thường xuyên theo dõi sát sao, sẵn sàng giải trình bổ sung thông tin, cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, đến nay, hồ sơ quyết toán cổ phần hóa của PETEC vẫn chưa được cơ quan chức năng phê duyệt.

Về Điểm ngoại trừ số 3:

Đây là 06 lô đất do PVOIL Sài Gòn đầu tư để xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhưng chưa hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng sang tên PVOIL Sài Gòn hoặc chưa được gia hạn thời gian thuê đất.

Thời gian qua PVOIL/ PVOIL Sài Gòn đã nỗ lực xử lý và hoàn thành thủ tục được một số lô đất. Giá trị các lô đất bị kiểm toán ngoại trừ trên BCTC đã giảm từ 60,1 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2018 xuống còn 29,7 tỷ đồng tại thời điểm ngày 31/12/2022. Tuy nhiên, do vướng mắc về thủ tục, các cơ quan quản lý địa phương chậm giải quyết nên vẫn còn 06 lô đất của PVOIL Sài Gòn chưa hoàn thiện thủ tục.

Hàng năm, khi công bố thông tin BCTC kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất, PVOIL đều kèm theo văn bản giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán gửi đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và đăng tải trên website của PVOIL (<https://www.pvoil.com.vn/quan-he-co-dong>) theo đúng quy định.

Các điểm ngoại trừ nói trên đã tồn tại từ rất lâu trước khi PVOIL cổ phần hóa, không ảnh hưởng trọng yếu đến định hướng, kế hoạch phát triển và hoạt động SXKD của PVOIL đã công bố đến cổ đông.

II. Phương án khắc phục:

PVOIL cam kết trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa để khắc phục các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, đưa cổ phiếu OIL ra khỏi tình trạng cảnh báo. Cụ thể như sau:

Handwritten signature and initials in blue ink.

- Đối với Điểm ngoại trừ số 1:

Chính phủ đã đồng ý việc đưa dự án NLSH Phú Thọ ra khỏi danh sách theo dõi, xử lý của Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương theo nội dung công văn số 3554/VPCP-KTTH ngày 24/12/2020 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động quyết định và thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật về xử lý, cơ cấu lại đối với dự án.

Theo chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, PVOIL đang tích cực làm việc với các cổ đông PVB để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường xem xét, quyết định phương án phá sản Công ty PVB theo quy định của pháp luật để có cơ sở xử lý vấn đề này.

- Đối với Điểm ngoại trừ số 2:

PVOIL sẽ tiếp tục nỗ lực cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc, kiến nghị mạnh mẽ hơn nữa với các cơ quan có thẩm quyền để sớm xem xét phê duyệt quyết toán cổ phần hóa PETEC.

- Đối với Điểm ngoại trừ số 3:

PVOIL/ PVOIL Sài Gòn sẽ quyết liệt hơn nữa trong làm việc với cơ các cơ quan quản lý địa phương nhằm hoàn thiện thủ tục pháp lý các lô đất của PVOIL Sài Gòn.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Ban KS, KSNB (để biết);
- P.TGD N.Đ.Trình (để ph/h c/đạo);
- Ban TCKT, PC (để th/h);
- Lưu: VT, KH, PPNU (2b).

[Handwritten signature]

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Tuấn Tú



[Handwritten mark]